



สรุปรายงานผลการดำเนินงาน  
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง  
(จังหวัดลพบุรี)

๑. ชื่อโครงการ สมาชิกวุฒิสภาพประชาชน
๒. วัน/เดือน/ปีที่ดำเนินการ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๓. สถานที่ ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ (เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

๔. กลุ่มเป้าหมาย



หน่วยงานภาครัฐ



ประชาชนทั่วไป



เยาวชน



อื่น ๆ

๕. ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ

สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะหรือความต้องการของประชาชนทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกกระดับ ซึ่งการจะดำเนินการให้ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่มีผลบังคับใช้แล้วทุกรอบระยะเวลา โดยการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง ตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และเพื่อติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ สำหรับการดำเนินการเพื่อให้ได้ทราบ ข้อมูล ข้อเท็จจริง และความต้องการที่แท้จริงจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยการลงพื้นที่ไปพบปะกับประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่และอำนาจตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้กำหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอำนาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตลอดจนการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

## ๖. ข้อมูลทั่วไป

### ที่ตั้งและขนาดพื้นที่

จังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทย บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำลพบุรี มีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือตามเส้นทางถนนพหลโยธิน ๑๕๓ กิโลเมตร หรือตามเส้นทางรถไฟประมาณ ๑๓๓ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๖,๑๙๙.๗๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๓,๘๗๔,๘๔๖ ไร่

### อาณาเขต

จังหวัดลพบุรีมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ	ติดต่อกับ อำเภอดากฟ้าและอำเภอดาคี จังหวัดนครสวรรค์ และอำเภอสรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศใต้	ติดต่อกับ อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอพฤษพอุบาท และอำเภอนองโตน จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับอำเภเทพสถิตย์ จังหวัดชัยภูมิ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับอำเภเมืองสิงห์บุรี และอำเภพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี อำเภไชโย จังหวัดอ่างทอง และอำเภอดากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

## ๗. วิธีการดำเนินการ



จัดประชุมสัมมนา



จัดเวทีเสวนา



Focus Group



จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ



อื่น ๆ

จัดประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดลพบุรีที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของจังหวัดลพบุรี ตลอดจนนำเสนอประเด็นหรือกฎหมายที่น่าสนใจให้ประชาชนได้รับทราบ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ โดยมีรายละเอียดและสาระสำคัญของการดำเนินงาน ดังนี้

เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง พร้อมกัน ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ (เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี และเริ่มกิจกรรมแลกเปลี่ยนความเห็น สรุปได้ดังนี้

นายปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา ส่วนราชการ และผู้แทนภาคประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม และกล่าวบรรยายสรุปเกี่ยวกับภาพรวมการดำเนินงานของจังหวัดลพบุรี ดังนี้

จังหวัดลพบุรี เป็นเมืองแห่งอารยธรรม ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สืบทอดมายาวนานกว่า ๓,๐๐๐ ปี ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน เดิมมีชื่อเรียกว่า "ลพบุรี" หรือ "ละโว้" ตั้งอยู่บริเวณภาคกลางของประเทศ มีพื้นที่ประมาณ ๖,๑๙๙.๗๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๔,๐๖๓,๑๖๙ ไร่ แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๑ อำเภอ ๑๒๑ ตำบล ๑,๑๒๒ หมู่บ้าน ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๒๓ เทศบาล (๓ เทศบาลเมือง ๒๐ เทศบาลตำบล) ๑๐๒ องค์การบริหารส่วนตำบล มีประชากรทั้งสิ้น ๗๓๒,๒๒๓ คน

นอกจากนี้ ลพบุรียังเป็นเมืองยุทธศาสตร์สำคัญทางทหารของประเทศไทย โดยมีหน่วยงานทหารในพื้นที่ จำนวน ๑๖ หน่วย มากเป็นอันดับ ๒ รองจากกรุงเทพมหานคร มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรที่สำคัญ มีพื้นที่ที่เหมาะสมในการผลิตพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งเป็นเขื่อนดินที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ระยะทางยาว ๔,๘๖๐ เมตร ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง รวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากศักยภาพดังกล่าว ลพบุรีจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ของจังหวัด คือ **"ลพบุรีเมืองน่าอยู่ ด้วยสิ่งแวดล้อมดี มีอาหารปลอดภัย และท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์"** โดยมีภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัด เช่น การผลิตไก่เนื้อ เป็นอันดับ ๑ ของประเทศ การเลี้ยงโคนม เป็นอันดับ ๓ ของประเทศ และการเลี้ยงสุกร เป็นอันดับ ๓ ของประเทศ อีกทั้งยังมีภาคบริการและการท่องเที่ยว เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนจังหวัดลพบุรีที่มีความหลากหลาย ทั้งเชิงประวัติศาสตร์และธรรมชาติ เช่น พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ศาลพระกาฬ พระปรางค์สามยอด แหล่งศึกษาธรรมชาติป่าซับลังกา ป่าจำปีสิรินธร และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เป็นต้น โดยจังหวัดมีรายได้จากการท่องเที่ยวซึ่งมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการได้แนะนำสมาชิกวุฒิสภาและผู้ตรวจราชการที่เดินทางลงพื้นที่พบประชาชนในครั้งนี้อย่างประกอบด้วย

#### สมาชิกวุฒิสภา

๑. นายวิฑิตยา ผิวผ่อง	รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง (หัวหน้าคณะเดินทาง)
๒. นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
๓. นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล	กรรมการ
๔. พลเอก ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์	กรรมการ
๕. นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร	กรรมการ
๖. พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่	กรรมการ
๗. นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล	กรรมการ
๘. นายสาธิต เหล่าสุวรรณ	กรรมการ
๙. พลตรี ไอลส ถาวโร	กรรมการ
๑๐. หม่อมหลวงสกุล มาลากุล	กรรมการ
๑๑. พลเอก บุญธรรม ไอร์ส	สมาชิกวุฒิสภา

พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการจาก ๒ หน่วยงานร่วมลงพื้นที่ ดังนี้

#### สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

๑. นายสุวิทย์ วิจิตรโสภ	ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑
-------------------------	--

๒. นางสาวชนิดา จันทนนคร	ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตามการปฏิบัติราชการ ในพื้นที่ภาคกลาง
-------------------------	---

## กระทรวงมหาดไทย

๑. นางสาวเอกรัตน์ นาคาง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

เขตตรวจราชการที่ ๑

นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง กล่าวขอบคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ให้การต้อนรับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง พร้อมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการลงพื้นที่พบประชาชน ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรีแล้วหลายครั้งทั้งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น และในสถานการณ์ที่จังหวัดประสบภัยน้ำท่วม เพื่อมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน และสำหรับการลงพื้นที่พบประชาชนในวันนี้ คณะกรรมการฯ จะติดตามและรับฟังผลการดำเนินโครงการในประเด็นที่สำคัญของจังหวัดลพบุรี ๓ ประเด็น ประกอบด้วย ๑) โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๒) การส่งเสริมศักยภาพด้านพลังงานทดแทนของจังหวัดลพบุรี และ ๓) การบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

จากนั้น เป็นการนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

### ๑) โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นายชูพงศ์ อิศรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ สำนักงานชลประทานที่ ๑๐ กรมชลประทาน นำเสนอประวัติความเป็นมาของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ดังนี้ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สร้างขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมในลุ่มแม่น้ำป่าสักและลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี และบ้านคำพราน ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ลักษณะเป็นเขื่อนประเภทดินแกนดินเหนียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ความจุอ่างเก็บน้ำ ๗๘๕ ล้านลูกบาศก์เมตร ความยาว ๔,๘๖๐ เมตร ความสูง ๓๑.๕ เมตร โดยมีกรมชลประทานเป็นผู้รับผิดชอบ เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๓๗ และดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๒

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ นับแต่นั้นเป็นต้นมา เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ได้ยังประโยชน์แก่ราษฎร สมดังชื่อเขื่อนที่ได้รับพระราชทานนามที่มีความหมายว่า “เป็นเขื่อนเก็บกักน้ำที่มีประสิทธิภาพ” โดยโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เป็นแหล่งน้ำถาวรเพื่อการอุปโภคบริโภคของชุมชนต่าง ๆ ในเขตจังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรสำหรับพื้นที่ชลประทานที่จะเกิดใหม่ในเขตจังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี ๑๕๙,๐๐๐ ไร่ และยังช่วยเป็นแหล่งน้ำเสริมให้แก่พื้นที่ชลประทานเดิมในทุ่งเจ้าพระยา ตอนล่างฝั่งตะวันออก ๒.๒ ล้านไร่

สำหรับแผนการจัดสรรน้ำในฤดูแล้งปี ๒๕๖๖-๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ เชื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำรวมอยู่ที่ ๘๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีแผนการจัดสรรน้ำให้กับภาคส่วนต่าง ๆ ดังนี้ (๑) การอุปโภคบริโภค ๖% คิดเป็น ๔๕ ล้านลูกบาศก์เมตร (๒) รักษาระบบนิเวศ ๑๖% คิดเป็น ๑๓๐ ล้านลูกบาศก์เมตร (๓) การเกษตร ๒๗% คิดเป็น ๒๑๘ ล้านลูกบาศก์เมตร (๔) การอุตสาหกรรม ๑๔% คิดเป็น ๑๑๕ ล้านลูกบาศก์เมตร และ (๕) อื่น ๆ ๓๗% คิดเป็น ๒๙๒ ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ จากการที่เชื่อนป่าสักชลสิทธิ์หนองน้ำและกักเก็บน้ำเกินความจุของอ่าง ทำให้มีปริมาณน้ำต้นทุน ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ อยู่ที่ ๑,๐๑๙ ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้มีน้ำมาบริหารจัดการน้ำได้พอเพียง ซึ่งผลการใช้น้ำตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จนถึงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ปริมาณการใช้น้ำสะสมอยู่ที่ ๕๓๔ ล้านลูกบาศก์เมตร ยังคงมีปริมาณน้ำคงเหลือ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ อยู่ที่ ๕๐๓ ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับใช้อีก ๒ เดือน เพื่อการอุปโภคบริโภค และภาคการเกษตร และยังมีน้ำที่เก็บกักไว้รองรับหากมีฝนทิ้งช่วงหรือปรากฏการณ์เอลนีโญได้อีก ๓ เดือน เพื่อรอช่วงฤดูฝนที่จะมาถึงและให้เกษตรกรทำการเตรียมแปลงเพาะปลูก สำหรับเชื่อนป่าสักชลสิทธิ์เป็น ๑ ใน ๔ เชื่อนหลักของกลุ่มเจ้าพระยา คาดการณ์ปริมาณน้ำใช้การใน ๔ เชื่อนหลัก ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จะอยู่ที่ ๔,๗๑๕ ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งน้อยกว่าปี ๒๕๖๖ ที่มีปริมาณน้ำอยู่ที่ ๖,๕๔๔ ล้านลูกบาศก์เมตร ถือว่าอยู่ในเกณฑ์คาดการณ์ที่ต้องระมัดระวังการใช้น้ำและต้องขอความร่วมมือจากภาคการเกษตรและประชาชนในการช่วยกันประหยัดน้ำ ปัจจุบันกรมชลประทานได้ขอความร่วมมือเกษตรกรให้งดเว้นการทำนารอบที่ ๓ หรือการทำนาต่อเนื่องออกไปก่อน ให้ออคูสสถานการณ์น้ำฝน เป็นไปได้ว่าจะเกิดภาวะเอลนีโญ ทำให้ปริมาณฝนเฉลี่ยน้อยกว่าปีที่แล้ว

**นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง** ให้ข้อเสนอแนะว่า เชื่อนป่าสักชลสิทธิ์เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกร คณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา ได้ทำหนังสือไปถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อเสนอแนะว่า ในวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ขอให้สถานที่สำคัญ ๆ เช่น โครงการพระราชดำริ สถานที่ทรงงานตามพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จัดฉายวีดิทัศน์ จัดนิทรรศการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานหรือคนรุ่นใหม่ได้รับทราบ เช่น วันที่ ๑๓ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันนวมินทรมหาราช เชื่อนป่าสักชลสิทธิ์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฉายวีดิทัศน์ ประวัติความเป็นมาของเชื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ก็จะทำให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้รับรู้เรื่องราวต่าง ๆ และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรและประเทศชาติมากยิ่งขึ้น เป็นต้น

**นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ** กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้มาเยี่ยมชมเชื่อนป่าสักชลสิทธิ์อีกครั้ง ได้เห็นพัฒนาการของเชื่อนที่ก้าวหน้าไปค่อนข้างมาก โครงการเชื่อนป่าสักชลสิทธิ์เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงให้ความสำคัญมาก และทรงรับสั่งกับสำนักงาน กปร. ว่า โครงการนี้ใช้งบประมาณมาก แต่เมื่อโครงการสำเร็จจะเป็นประโยชน์อย่างมาก ซึ่งวัตถุประสงค์ในการสร้างเชื่อนเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้เพื่อ

การเกษตร การอุปโภคบริโภค บรรเทาปัญหาการเกิดอุทกภัยในกลุ่มน้ำป่าสักและกลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง จึงขอให้โครงการบำรุงและรักษาป่าสักชลสิทธิ์บริหารจัดการน้ำภายในเขื่อนให้สมดุล แม้ว่าปีนี้เชื่อจะมีปริมาณน้ำต้นทุนกว่า ๑,๐๑๙ ล้านลูกบาศก์เมตร แต่อาจจะมีสถานการณ์เอลนีโญเข้ามาหรือมีภาวะฝนทิ้งช่วงอีก ขอให้บริหารจัดการให้ดีเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อประชาชน

**พลเอก บุญธรรม ไอร์ส สมาชิกวุฒิสภา** กล่าวถึงประเด็นการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ที่ผ่านมามีปริมาณน้ำที่กักเก็บจำนวน ๑,๐๑๙ ลูกบาศก์เมตร แต่ปัจจุบันมีการบริหารจัดการไปแล้วจำนวน ๕๓๔ ล้านลูกบาศก์เมตร เหลือเพียงจำนวน ๕๐๓ ล้านลูกบาศก์เมตร และยังเหลือระยะเวลาอีก ๓ เดือนที่ต้องใช้น้ำ หากมีสถานการณ์เอลนีโญหรือภาวะฝนทิ้งช่วง อีกทั้งเขื่อนหลักอื่น ๆ ก็มีปริมาณน้ำน้อยจึงเป็นห่วงว่าจะมีการขาดแคลนน้ำ จึงขอให้ชลประทานบริหารจัดการน้ำให้ดี และเห็นว่าการจัดสรรน้ำให้กับภาคอื่น ๆ มากถึง ๓๗% เป็นปริมาณน้ำที่ค่อนข้างมาก ควรแบ่งมาให้ภาคการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งได้หรือไม่อีก ทั้งปัจจุบันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีสภาพต้นเขิน ควรมีการขุดลอกเขื่อนให้สามารถกักเก็บน้ำได้มากขึ้น

**นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล กรรมการ** กล่าวว่า จากการรับฟังข้อมูลปริมาณน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ คาดว่าปีนี้จะไม่ขาดแคลน เกษตรกรสามารถใช้น้ำในการเพาะปลูกได้ แต่เห็นว่าการที่ภาครัฐขอความร่วมมือให้เกษตรกรลดการทำนาเพราะคาดการณ์ว่าปีนี้น้ำน้อย ส่วนหนึ่งปัญหาไม่ได้มาจากภาคการเกษตรเสียทีเดียว เนื่องจากเป็นพื้นที่ทำการเกษตรมาแต่เดิม ใช้น้ำปริมาณเท่าเดิม แต่อาจเป็นภาคอุตสาหกรรมที่มาอยู่ในพื้นที่ทำให้ใช้น้ำมากขึ้นหรือไม่ เช่น จังหวัดสระบุรีมีโรงงานจำนวนมากที่ใช้น้ำจากคลองชัยนาทป่าสัก ทำให้เกษตรกรที่ใช้น้ำในคลองดังกล่าวเดือดร้อนไปด้วย ดังนั้น เห็นว่ากระทรวงอุตสาหกรรมต้องเข้ามาดูแลด้วยว่าหากมีโรงงานมาตั้งในพื้นที่แล้วส่งผลกระทบต่อการใช้พื้นที่หรือต้องไปแย่งน้ำกับเกษตรกร ควรอนุญาตให้ตั้งโรงงานหรือไม่

**นายชูพงศ์ อิศรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ สำนักงานชลประทานที่ ๑๐ กรมชลประทาน** ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นั้นมีน้ำเพียงพอสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการอุปโภคบริโภค การเกษตร หรือการอุตสาหกรรม แต่อย่างไรก็ตาม ทางกรมชลประทานก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ยังคงติดตามสถานการณ์เอลนีโญที่อาจจะทำให้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วง แม้ว่าขณะนี้จะมีน้ำพอใช้ แต่ถ้าไม่ประหยัดน้ำก็จะขาดแคลนได้เช่นกัน กรมชลประทานได้ขอความร่วมมือเกษตรกรให้งดเว้นการทำนาต่อเนื่องหรือการทำนารอบที่ ๓ เพราะว่าถ้าทำไปแล้วสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงจนทำให้ฝนทิ้งช่วง จะทำให้เกษตรกรได้รับความเสียหายได้ กรมชลประทานได้ลงพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อทำความเข้าใจและให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับอาชีพเสริมเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ต่อไป ส่วนเรื่องภาคอุตสาหกรรมนั้น ปัจจุบันถ้าจะใช้น้ำจากชลประทาน ภาคอุตสาหกรรมต้องตกลงกับกลุ่มผู้ใช้น้ำก่อน เช่น ที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จะมีกลุ่ม KMC ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่ที่ใช้น้ำจากชลประทาน ซึ่งภาคอุตสาหกรรมจะต้องเข้ามาพูดคุยตกลงก่อนว่าจะใช้น้ำมากน้อยแค่ไหน แบ่งน้ำได้หรือไม่ ซึ่งกลุ่มเกษตรกรจะเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาว่าจะให้โรงงานมาสร้างในพื้นที่ได้หรือไม่

นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า เนื่องจากราคาข้าวช่วงนี้ค่อนข้างดี ทำให้เกษตรกรต้องการปลูกข้าวเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น กรมชลประทานต้องไปชี้แจงทำความเข้าใจถึงสถานการณ์น้ำที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหากมีกรณีฝนทิ้งช่วง และขอให้ฝ่ายปกครองได้เข้าไปทำความเข้าใจกับเกษตรกรด้วย และเห็นว่าปัจจุบันมีนวัตกรรมการปลูกข้าวรูปแบบใหม่ ๆ ที่สามารถประหยัดปัจจัยการผลิตได้ อาทิ การปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง ซึ่งช่วยประหยัดปุ๋ยและใช้น้ำน้อย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเผยแพร่และส่งเสริมให้เกษตรกรใช้วิธีการเหล่านี้ด้วย

## ๒) โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

นายทองศักดิ์ วงษ์ลา พลังงานจังหวัดลพบุรี นำเสนอข้อมูลโครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

๑. ภาพรวมศักยภาพพลังงานทดแทน จังหวัดลพบุรีมีศักยภาพด้านพลังงานทดแทนหลายประเภท ได้แก่ แสงอาทิตย์ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ลม ชยะ และน้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(๑) แสงอาทิตย์ จังหวัดลพบุรีเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ มีความเข้มแสงเฉลี่ยรายปี ๑๗.๗ เมกะจูล/ตารางเมตร/วัน (MJ/m<sup>2</sup>-day) ซึ่งจะสามารถผลิตเป็นพลังงานได้ประมาณ ๕,๑๘๖.๕๑ พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (ktoe) ในพื้นที่อำเภอโคกสำโรงมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (SPP) จำนวน ๓ แห่ง คือ บจก.พัฒนาพลังงานธรรมชาติ กำลังการผลิต ๗๓ เมกะวัตต์ บจก.เสริมสร้างพลังงาน กำลังการผลิต ๕๒ เมกะวัตต์ และ บจก.เอสพีพี ซิค กำลังการผลิต ๔๑ เมกะวัตต์ ยังมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ (SPP) จำนวน ๒ แห่ง ที่มีการรับซื้อไฟฟ้าแล้ว แต่ยังไม่เซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchasing Agreement - PPA) โดยคาดว่าจะซื้อขายไฟฟ้าได้ในปี ๒๕๗๒ ได้แก่ พื้นที่ตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง กำลังการผลิต ๒๓ เมกะวัตต์ และพื้นที่ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง กำลังการผลิต ๑๖ เมกะวัตต์ นอกจากนี้ ยังมีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร (Solar Rooftop) เพื่อจำหน่ายและใช้เองเพิ่มมากขึ้น ทั้งในภาคเอกชนและประชาชน

(๒) ชีวมวล จังหวัดลพบุรีมีการทำเกษตรกรรมกระจายอยู่ทั่วทั้งจังหวัด ซึ่งนอกจากผลผลิตทางการเกษตรที่ได้แล้ว ยังมีผลพลอยได้เกิดขึ้นคือเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรหรือชีวมวลซึ่งจากการเกษตร ที่สามารถนำไปใช้เป็นพลังงานทดแทนได้ อาทิ ยอดและใบอ้อยโรงงาน กากอ้อยและฟางข้าว และจากข้อมูลปี ๒๕๖๕ ปรากฏว่า จังหวัดลพบุรี มีศักยภาพเชิงพลังงานจากชีวมวลแข็ง รวมเท่ากับ ๑,๐๖๗.๙๙ พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (ktoe) โดยชนิดชีวมวลที่มีศักยภาพมากที่สุดคือ ยอดและใบอ้อยโรงงาน มีศักยภาพเท่ากับ ๓๖๖.๓๘ ktoe รองลงมาคือกากอ้อย และฟางข้าว มีศักยภาพเท่ากับ ๒๕๓.๗๒ และ ๒๐๑.๖๔ ktoe ตามลำดับ

(๓) ก๊าซชีวภาพ ในปี ๒๕๖๕ จังหวัดลพบุรี มีศักยภาพเชิงพลังงานก๊าซชีวภาพ รวม ๔๑.๒๖ พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (ktoe) โดยได้จากมูลสัตว์ ปริมาณรวม ๖๑๓,๑๘๙ ตัน คิดเป็นศักยภาพเชิงพลังงาน ๑๘.๖๕ ktoe และจากน้ำเสียอุตสาหกรรม มีปริมาณ ๔,๕๓๒,๙๖๓ ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นศักยภาพเชิงพลังงาน ๒๒.๖๑ ktoe นอกจากนี้ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่นำศักยภาพเชิงพลังงานก๊าซ

ชีวภาพ มาใช้ประโยชน์และได้รับการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) อาทิ โครงการก๊าซชีวภาพระดับชุมชนจากฟาร์มสุกร ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี (T-Ver) รวมปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง ๙,๑๙๑ tCO<sub>2</sub>eq

(๔) พลังงานลม จังหวัดลพบุรีมีสถานีวิจัยศักยภาพพลังงานลม ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในพื้นที่ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล และตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง โดยในปี ๒๕๖๕ พบว่าทั้งสองสถานีวิจัยมีความเร็วลมเฉลี่ยที่ระดับความสูง ๙๐ เมตร เท่ากับ ๔.๔๔ และ ๓.๗๔ เมตร/วินาที ตามลำดับ ปัจจุบันมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังลม (SPP) จำนวน ๒ แห่ง ที่มีการรับซื้อไฟฟ้าแล้ว แต่ยังไม่เซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchasing Agreement -PPA) โดยคาดว่าจะซื้อขายไฟฟ้าได้ในปี ๒๕๗๑ คือ พื้นที่อำเภอท่าหลวง กำลังการผลิต ๖๐ เมกะวัตต์ และพื้นที่อำเภอชัยบาดาล กำลังการผลิต ๖๐ เมกะวัตต์

(๕) พลังงานน้ำ จังหวัดลพบุรีมีเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ขนาดความจุ ๗๘๕ ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งนอกเหนือจากการใช้ประโยชน์จากด้านชลประทาน การประมงหรือการเกษตร ก็ยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ผลิตไฟฟ้า โดยนำน้ำที่เขื่อนจะต้องระบายอยู่แล้วมาผ่านเครื่องผลิตไฟฟ้าอีกครั้งหนึ่งก่อนระบายลงสู่พื้นที่ท้ายน้ำตามเดิม โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีกำลังการผลิตติดตั้ง ๖.๗๐ เมกะวัตต์ สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ปีละประมาณ ๓๔ ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง

(๖) พลังงานขยะ ปี ๒๕๖๕ จังหวัดลพบุรี มีศักยภาพเชิงพลังงานจากชุมชน ปริมาณ ๑๘๘,๖๑๔ ตัน คิดเป็นศักยภาพจากการเผาไหม้ ๕๐.๓๖ พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (ktoe) ส่วนศักยภาพจากการฝังกลบขยะยังมีค่อนข้างน้อยเนื่องจากข้อจำกัดในการหาพื้นที่ฝังกลบที่จะต้องอยู่ห่างไกลชุมชน และต้องควบคุมให้ถูกสุขอนามัยหรือถูกหลักสุขาภิบาล มีการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยวิธีการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน (Waste to Energy) จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองลพบุรี และ อปท. ๑๓ แห่ง ร่วมทำ MOU โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้าประมาณ ๖ เมกะวัตต์ และองค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิง โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้าประมาณ ๙ เมกะวัตต์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงมหาดไทย ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

สรุปภาพรวมศักยภาพพลังงานทดแทนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยจังหวัดลพบุรีมีโรงไฟฟ้าในพื้นที่ที่มีกำลังการผลิตติดตั้ง รวม ๓๑๙.๕๙๔ MW ประกอบด้วย แสงอาทิตย์ จำนวน ๒๕ แห่ง กำลังการผลิตรวม ๒๔๓.๕๙๔ MW ชีวมวล จำนวน ๕ แห่ง กำลังการผลิตรวม ๖๔.๕๐ MW ก๊าซชีวภาพ จำนวน ๑ แห่ง กำลังการผลิต ๔.๘๐ MW พลังงานน้ำ จำนวน ๑ แห่ง กำลังการผลิต ๖.๗๐ MW ทั้งนี้ ไม่รวมการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง/จำหน่ายโดยตรง จำนวน ๑๙ แห่ง กำลังการผลิตรวม ๙๓.๗๕ MW

## ๒. การสนับสนุนและส่งเสริมพลังงานทดแทนในพื้นที่ ประกอบด้วย

๑) ประเด็นพลังงานในยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด จังหวัดลพบุรีได้บรรจุประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานในแผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ในประเด็นการพัฒนาที่ ๓ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดขยะ พัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง คือ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการใช้ประโยชน์จากสิ่งเหลือใช้ เพื่อการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังนำประเด็นด้านพลังงานไปช่วยสนับสนุนขับเคลื่อนได้ แต่ยังไม่ได้ถูกบรรจุอยู่ใน



แผนพัฒนาจังหวัด ได้แก่ "ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่เศรษฐกิจฐานราก" โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีพลังงาน เช่น ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อช่วยในการแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้น เป็นต้น

๒) ประเด็นด้านพลังงานในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ได้บรรจุประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง คือ การสร้างจิตสำนึก และส่งเสริมให้ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการใช้พลังงานทดแทนอย่างกว้างขวาง

๓) นโยบายในการบริหารและจัดการพลังงานในส่วนภูมิภาค โดยนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้มอบนโยบายในการบริหารและจัดการพลังงานในส่วนภูมิภาค โดยการส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ การใช้พลังงานทดแทนจะส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานได้ ลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนและยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการเป็นกลางทางคาร์บอน และเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ต่อไปในอนาคต

๔) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี ได้ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ ๗ สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้และยั่งยืน โดยดำเนิน “โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน” ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน โดยสามารถขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการด้านพลังงานเข้าสู่การบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงาน ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ อปท. และปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑๖ อปท.

๕) กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรีได้ขับเคลื่อนประเด็นด้านพลังงานทดแทน ผ่านกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดลพบุรี ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จำนวน ๘ โครงการ งบประมาณรวม ๑๐,๖๘๙,๖๕๘ บาท ประกอบด้วย ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ่อบาดาล จำนวน ๒ ระบบ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ จำนวน ๔๒ ระบบ และระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒ ระบบ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการศึกษาของคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีโครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กบจ. จังหวัดลพบุรี ๑๕ โครงการ วงเงิน ๙,๘๐๕,๘๐๐ บาท

๖) การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างธุรกิจจากพลังงานสะอาดร่วมกับชุมชน โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ประสานความร่วมมือสำนักงานพลังงานจังหวัด เกษตรจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โรงพยาบาลในพื้นที่ หรือภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน ดำเนินโครงการสนับสนุนการใช้และสร้างธุรกิจจากพลังงานสะอาด พร้อมปล่อยสินเชื่อ ๒ โครงการ

ได้แก่ (๑) โครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย (ระยะที่ ๒) และ (๒) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว (Green Credit) ทั้งนี้ เพื่อให้ชุมชนเกิดการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง เกษตรกรได้รับการพัฒนาการใช้เทคโนโลยี พลังงานและลดการใช้พลังงานสิ้นเปลือง ไม่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ สะอาด ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และรักษาสมดุลในระบบนิเวศน์

**พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่ กรรมการ** แสดงความชื่นชมผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและพลังงานจังหวัดลพบุรีตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมด้านพลังงานทดแทนอย่างดียิ่ง มีการจัดระบบพลังงานทดแทนแต่ละด้าน มีการประสานงานกับกระทรวงอุตสาหกรรมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสามารถผลักดันโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเต็มวงเงิน ๑๐ ล้านบาท และเป็นแอดมินที่ดีที่ให้คำแนะนำแก่ อปท. และหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดี ขอฝากให้สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรีเตรียมการในอนาคตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สภาวะโลกร้อน ควรมีการประสานงานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก โดยเฉพาะส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งอยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ซึ่งร่างกฎหมายนี้จะมีประเด็นเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิต พลังงานทดแทน และอื่น ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อนโยบายด้านพลังงานของกระทรวงพลังงานด้วย และขอสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่จังหวัดลพบุรีว่ามีทั้งหมดกี่แห่ง และมีกี่แห่งที่จะหมดสัญญาภายใน ๒๐ ปีนี้ ขณะนี้มีประเด็นเรื่องร้องเรียนเพื่อขออนุญาตต่อสัญญา รวมถึงปัญหาการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ FIT (Feed-in Tariff) จึงขอให้สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรีดูแลในเรื่องนี้ด้วย

**นายสาริต เหล่าสุวรรณ กรรมการ** กล่าวว่า จังหวัดลพบุรีมีโครงการและแผนงานด้านการส่งเสริมพลังงานทดแทนมาเป็นเวลานานหลายสิบปีแล้วและครอบคลุมพลังงานทดแทนเกือบทุกด้าน จังหวัดลพบุรีมีโรงงานเอทานอลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีแสงแดดดีมาก หากจังหวัดลพบุรีจะดำเนินการให้บรรลุตามแผนพัฒนาจังหวัด ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ว่า จังหวัดลพบุรีเป็นพื้นที่พื้นที่สีเขียว ลดขยะพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการเรื่องโรงไฟฟ้าจากขยะให้สำเร็จ เพราะหากยังไม่ดำเนินการ ปัญหาขยะจะยิ่งแก้ไขยากขึ้น ขยะสะสมทำให้เกิดของเสียใต้ดินมากขึ้นเพราะมาจากการฝังกลบ ซึ่งขยะส่วนใหญ่จะเป็นพลาสติก ABS ทั้งนี้ หากนำไปทำความสะอาดแล้วขายให้กับโรงไฟฟ้าขยะได้จะดีมาก เนื่องจากให้ค่าพลังงานความร้อนสูง

**พลเอก บุญธรรม โอริส สมาชิกวุฒิสภา** สอบถามเกี่ยวกับปัญหาพลังงานชีวมวล เรื่องการใช้เชื้อเพลิงไม้อัดเม็ดมีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว เนื่องจากตัววัตถุดิบที่มาทำนั้นไม่ได้มาจากจังหวัดลพบุรี ทำให้การป้อนวัตถุดิบเข้าโรงงานไม่ต่อเนื่อง อีกทั้งต้นทุนวัตถุดิบชีวมวลเพิ่มสูงขึ้น จึงขอให้ศึกษาหาวิธีการลดต้นทุน หรือหาวิธีการตัดต้นไม้ที่ถูกต้องตามระเบียบ มีการปลูกป่าทดแทน หรือการปรับกฎระเบียบให้แบ่งโซนพื้นที่ที่สามารถตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้ได้ ส่วนเรื่องขยะ ขอให้สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะให้ได้ แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ยากแต่ขอให้กำลังใจพลังงานจังหวัดลพบุรีว่าเดินมาถูกทางแล้ว โดยเฉพาะเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล พลังงานน้ำ และอนาคตจะมีพลังงานลมเกิดขึ้นอีก ปัจจุบันเทคโนโลยีพลังงานลมมีความก้าวหน้าไปมากแล้ว หวังว่าจังหวัดลพบุรีจะสามารถลงทุนด้านพลังงานลม

ได้มากขึ้น ทั้งนี้ ขอให้สำรวจว่าปัจจุบันจังหวัดลพบุรีมีการใช้พลังงานทดแทนก็เปอร์เซ็นต์เมื่อเปรียบเทียบกับพลังงานหลัก หากใช้พลังงานทดแทนมากกว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ช่วงกลางคืนไม่สามารถใช้พลังงานทดแทนอย่างคงที่ได้ เช่น การใช้โซลาร์รูฟท็อปที่เป็นระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า อาจจะยังไม่มีหม้อเก็บรักษากระแสไฟฟ้า จำเป็นต้องกลับมาใช้พลังงานหลัก จึงขอฝากให้สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรีดูแลเรื่องนี้ด้วย

**นายทองศักดิ์ วงษ์ลา พลังงานจังหวัดลพบุรี** ชี้แจงว่า โรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่จังหวัดลพบุรีมีจำนวน ๕ แห่ง เป็นโรงงานที่ใช้เชื้อเพลิงจากโรงงานอ้อยเป็นหลัก ส่วนเรื่องที่จะครบสัญญาภายใน ๒๐ ปีหรือไม่นั้น ขอไปตรวจสอบข้อมูลกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่ามีโรงงานไหนสิ้นสุดสัญญาอนุญาตแล้วหรือไม่ สำหรับโรงไฟฟ้าขยะ ตามที่นำเสนอข้อมูลไปแล้วว่ามี ๒ แห่ง คือ (๑) เทศบาลเมืองลพบุรี และ อปท. ๑๓ แห่ง ร่วมทำ MOU โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้าประมาณ ๖ เมกะวัตต์ และ (๒) องค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิง โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้าประมาณ ๙ เมกะวัตต์ ซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนการขออนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้มีการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน ส่วนเรื่องขยะพลาสติก ABS นั้น โรงไฟฟ้าขยะจากจังหวัดสระบุรีมีการรับซื้อจากหลายแห่งทำให้มีขยะเกินความต้องการของโรงงานแล้ว แต่ว่าโรงงานขยะพลาสติก ABS สามารถทำเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กได้ เช่น ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทำโรงไฟฟ้าขนาด ๓๐๐ เมกะวัตต์ นำขยะพลาสติกมาอัดเป็นแท่งป้อนเข้าโรงไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งโรงไฟฟ้าจากขยะขนาดเล็กก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้

เรื่องเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง (Wood Pellet) เป็นวัตถุดิบหลักที่นำมาป้อนโรงไฟฟ้าชีวมวล มีการกำหนดสเปกมาก่อนข้างละเอียด จะต้องไปพิจารณาว่าทางโรงไฟฟ้าต้องการไม้สับ (Wood Chip) แบบไหน ถ้าเป็นพื้นที่ทางภาคใต้จะมีการใช้ไม้ยางพาราค่อนข้างมาก แต่ปัจจุบันมีการทำเป็น Wood Chip ส่งออกไปยังประเทศเกาหลีใต้ซึ่งมีราคาดีกว่า ทำให้ไม่ส่งมาป้อนโรงไฟฟ้าชีวมวล ทั้งนี้ จะขอรับข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภาไปพิจารณาดำเนินการเพื่อให้การส่งเสริมพลังงานทดแทนในพื้นที่จังหวัดลพบุรีให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นต่อไป

**นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง** มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานว่าเป็นกองทุนที่มีประโยชน์อย่างมาก สามารถสนับสนุนด้านพลังงานทดแทนในพื้นที่ชุมชนที่อยู่ห่างไกลและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนได้เป็นอย่างดี ช่วยลดต้นทุนการผลิต แต่กองทุนนี้มีการตัดลดงบประมาณสนับสนุนเหลือเพียงจังหวัดละ ๑๐ ล้านบาทเท่านั้น จึงขอฝากให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีว่าให้ช่วยสรุปข้อมูลและจัดทำเป็นข้อเสนอแนะไปยังผู้บังคับบัญชาด้วยว่าโครงการนี้มีประโยชน์ต่อประชาชน เกษตรกรสามารถใช้ระบบพลังงานทดแทนมาลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ จึงควรสนับสนุนงบประมาณให้แต่ละจังหวัดเพิ่มมากขึ้น

**นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล กรรมการ** กล่าวว่า เรื่องกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่ให้งบประมาณสนับสนุนพลังงานทดแทนให้แก่ท้องถิ่นต่าง ๆ นั้น ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบข้อมูลมากนัก บางพื้นที่ไม่ทราบเลย เห็นว่ากองทุนดังกล่าวมีความจำเป็นต่อท้องถิ่น โดยเฉพาะท้องถิ่นที่อยู่ในเขตชนบทหรือพื้นที่ที่ไฟฟ้ายังไม่ถึง ถ้าสามารถนำพลังงานทดแทนเข้าไปในพื้นที่ได้จะช่วยให้ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น ทั้งนี้ เห็นว่าเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพลังงานจังหวัดมีไม่กี่คนและไม่ได้ลงมาในระดับอำเภอ

เห็นควรให้มีเจ้าหน้าที่พลังงานระดับอำเภอ เพื่อมาช่วยประสานงานในการเขียนโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะ อบต. และเกษตรกรที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงกองทุนดังกล่าว

**นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ** มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ในฐานะที่อยู่ในคณะกรรมการการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา มีการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับน้ำ เห็นว่าน้ำบาดาล น้ำใต้ดินก็มีประโยชน์เช่นเดียวกัน เนื่องจากช่วงฤดูแล้งบางหมู่บ้านต้องขุดน้ำใต้ดินมาใช้ บางแห่งใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ในการดึงน้ำขึ้นมา หากสำนักงานพลังงานจังหวัดได้ให้การสนับสนุนโครงการเหล่านี้ได้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมาก นอกจากนี้ คณะกรรมการการแก้ความยากจนฯ ได้มีการศึกษารูปแบบการจัดการแหล่งน้ำชุมชนขนาดเล็กที่ใช้งบประมาณน้อย และใช้เทคโนโลยีชาวบ้านที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน เช่น ฝายแกนดินซีเมนต์ซึ่งเป็นฝายชะลอน้ำที่มีต้นทุนต่ำและมีความแข็งแรงในระดับหนึ่ง เพื่อเป็นทางเลือกให้ชุมชน ส่วนเรื่องโรงไฟฟ้าขยะ เห็นว่าหากจะทำโรงไฟฟ้าจากขยะ ถ้าทำเป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ อาจทำได้ยาก ควรทำเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่ อบต. สามารถทำเองได้ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่อย่างมาก

**นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๑** ประเด็นกองทุนพลังงานทดแทน ตามที่รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ได้ฝากไว้นั้น จะได้นำเรียนปลัดกระทรวงมหาดไทยรับทราบเพื่อแก้ไขและผลักดันต่อไป ทั้งนี้ ขอฝากข้อมูลกับจังหวัดลพบุรีว่า กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายเรื่องศูนย์เรียนรู้ “โคกหนองนา” ที่จะช่วยให้เกษตรกรมีการบริหารจัดการน้ำที่ดี อีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องการใช้ข้อมูลภูมิสังคม ที่มีข้อมูลการจัดทำแผนที่และข้อมูลพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง หากเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ หรือเป็นพื้นที่ที่สามารถนำมาบริหารจัดการเก็บน้ำได้ก็ขอให้ใช้โครงการในส่วนนั้นมาแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน หรืออาจจะใช้โครงการการพัฒนาหมู่บ้านยั่งยืน เพราะในแต่ละพื้นที่มีปัญหาไม่เหมือนกัน จึงอาจจะต้องสร้างการรับรู้และลงพื้นที่ไปดำเนินการให้มากขึ้น เพื่อให้เข้าถึงปัญหาของประชาชนตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยต่อไป

### ๓. การบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

**นายปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี** รายงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ยังหวัดลพบุรี โดยมีรายละเอียดสรุปว่า

**สถานการณ์ปัญหา** พื้นที่จังหวัดลพบุรีทั้งในเขตเมืองเก่าลพบุรี และพื้นที่ ๖ อำเภอของจังหวัดประสบปัญหา มีจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จากการสำรวจประชากรลพบุรีในปี ๒๕๖๖ พบว่า มีประชากรลพบุรีจำนวน ๓๔ จุด ครอบคลุมพื้นที่ ๖ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองลพบุรี อำเภอบำรุง อำเภอหนองม่วง อำเภอชัยบาดาล อำเภอบ้านหมี่ และอำเภอพัฒนานิคม รวมประมาณ ๕,๗๐๙ ตัว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลิงแสม และลิงวอกบางส่วน ปัจจุบัน ลิงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคน ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองลพบุรี

## การป้องกันและแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนอันเกิดจากลิงในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

“ก้าวแรก” ของการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาลิงจังหวัดลพบุรี โดยการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน จังหวัดลพบุรีจัดโครงการเสวนารับฟังความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาลิงจังหวัดลพบุรีอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น ๔ อาคารรัตนเทพสตรี



มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อรับฟังปัญหาลิงรบกวนพื้นที่อยู่อาศัยของประชาชนในหลายพื้นที่ รวมถึงผลกระทบทั้งบวกและลบ นอกจากนี้ ได้สอบถามความคิดเห็นจากประชาชนนักท่องเที่ยวในการแก้ไขปัญหาลิง” จังหวัดลพบุรีอย่างยั่งยืน ผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งจากความคิดเห็นทั้งหมด ๑,๖๘๘ คำตอบ มีความเห็นว่า ปัญหาที่พบเกี่ยวกับลิงมากที่สุด ๓ ลำดับ ได้แก่ ๑) ทำลายทรัพย์สิน ๒) การแย่งชิงของ และ ๓) ปัญหาคความสกปรก

จังหวัดลพบุรีได้นำข้อมูลจากการเสวนามาประกอบการกำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาลิงจังหวัดลพบุรี และได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาลิง และคณะทำงานสนับสนุนการแก้ไขปัญหาลิงจังหวัดลพบุรี ประกอบด้วย ๑) ที่ปรึกษา ๒) คณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาลิง ๓) คณะทำงานบริหารจัดการลิง และถิ่นที่อยู่อาศัยของลิง ๔) คณะทำงานการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาลิง และ ๕) คณะทำงานบริหารจัดการสถานที่อนุบาลลิง เป็นกลไกสำคัญในการแก้ปัญหาร่วมกับกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่

มาตรการและแผนงานเพื่อการป้องกัน และแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนอันเกิดจากลิงในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาลิง และคณะทำงานสนับสนุนการแก้ไขปัญหาลิงจังหวัดลพบุรี ได้กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาลิง ๓ ระยะ ได้แก่ ระยะสั้น (๓ เดือน) ระยะกลาง (๖ เดือน) และระยะยาว เพื่อใช้เป็นเป้าหมายการดำเนินการแก้ไข โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

### การดำเนินการในระยะสั้น

๑) สำรวจนับประชากรลิงอย่างเป็นระบบ ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ สาขาสระบุรี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ที่มีบุคลากรที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจนับประชากรลูกลิง (ตัวที่ยังเกาะอกแม่อยู่)

๒) ควบคุมประชากรลิงและตรวจโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ สาขาสระบุรี ดำเนินการทำหมันลิง จำนวน ๓๒๒ ตัว เพศผู้ ๑๕๔ ตัว และเพศเมีย ๑๖๘ ตัว และจังหวัดลพบุรีได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการบริหารจัดการ ควบคุม ดูแลสุขภาพลิง (ทำหมัน ๑,๑๐๐ ตัว) งบประมาณเสนอ ๑,๙๗๘,๕๐๐ บาท ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการ

๓) **พื้นที่ที่อยู่อาศัยพื้นที่ของคนและของลิงให้เหมาะสม** โดยจัดกิจกรรม “สองมือเธอ สองมือฉัน ช่วยกันทำความสะอาด” พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม โดยเก็บกวาด บริเวณพื้นที่ อาคารที่พักอาศัยของประชาชนในเขตเมืองที่มีลิงอาศัยอยู่ ทำความสะอาดสิ่งสกปรก เศษอาหาร เศษวัสดุเหลือใช้จากอาหารลิงที่มีคนมาโยนให้ลิงทุกวัน โดยบูรณาการทุกภาคส่วน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน มูลนิธิ พ่อค้า ประชาชน ร่วมกัน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเก็บกวาด ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่และถนนให้มีความสะอาด ปรับปรุงทาสี พื้นที่ริมทางเท้า โดยเฉพาะบริเวณรอบพระปรางค์สามยอด รอบศาลพระกาฬ และอาคารพาณิชย์บริเวณ ใกล้พระปรางค์สามยอด ซึ่งมีลิงอาศัยอยู่จำนวนมาก

๔) **กำหนดสถานที่และเวลาให้อาหารลิง** ประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ โดยเทศบาลเมืองลพบุรีหรือออกประกาศเทศบาลเมืองลพบุรี ห้ามให้อาหารลิง ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ กำหนดจุดให้อาหารลิง หากมีผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท และจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป พร้อมทั้งได้จัดทำเครื่องให้อาหารลิงชนิดเม็ด แบบลิงสามารถกดเองได้ โดยมูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห์ รวมทั้งจังหวัดได้จัดหาอาหารสำหรับลิง เพื่อให้ลิงมีอาหารกินและกินเป็นที่ เป็นทาง ไม่ไปแย่งของของนักท่องเที่ยว หรือประชาชนที่ผ่านไปมาบริเวณดังกล่าว

#### การดำเนินการในระยะกลาง

๑) **จัดหาแหล่งงบประมาณสำหรับลิง** อาทิ ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายในการทำหมัน และตรวจโรค ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา จังหวัดลพบุรีได้มีหนังสือหารือไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในประเด็น การใช้งบประมาณของเทศบาลเมืองลพบุรีเป็นค่าใช้จ่ายในการกักลิง และการจัดสวัสดิภาพลิง ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ตอบข้อหารือว่า ลิงวอกและลิงแสมเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่าคุ้มครอง จึงเป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลพบุรี ไม่สามารถนำงบประมาณมาเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพตามระเบียบฯ ดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม เทศบาลเมืองลพบุรี อาจพิจารณาตั้งงบประมาณเพื่ออุดหนุนส่วนราชการที่มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับ สัตว์ป่าคุ้มครอง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมในการดำเนินการแก้ไขปัญหาลิงอย่างยั่งยืนได้ เช่น ค่าใช้จ่าย ที่จำเป็นในการดักจับ และขนย้ายลิง เป็นต้น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒) **ดำเนินการด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง** จังหวัดลพบุรีได้ดำเนินงานแก้ไขปัญหาลิงลพบุรี โดยบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ของจังหวัด ในฐานะราชการบริหารราชการส่วน ภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน สำหรับมิติด้านกฎหมายและระเบียบ จังหวัดลพบุรีได้หารือไปยังหน่วยงานส่วนกลางในการดำเนินการตามกฎหมาย ดังนี้

๒.๑) **หารือแนวทางการบริหารจัดการลิง และถิ่นที่อยู่อาศัยของลิงจังหวัดลพบุรี** ไปยังกรม อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยหารือ ๓ ประเด็น ได้แก่ (๑) การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าที่ในสังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ของจังหวัดลพบุรี เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง การบำบัด เยียวยา การป้องกันหรือแก้ไขภัยอันตรายแก่ประชาชน (๒) กรณีเทศบาลเมืองลพบุรีประสงค์จะขออนุญาต ดำเนินการเกี่ยวกับลิง โดยการเคลื่อนย้ายลิงเข้ากรงลิงที่สวนอนุบาลลิง (๓) ขอให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มาดำเนินการกับลิงแตกฝูง

**กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช** ตอบข้อหารือแนวทางการบริหารจัดการลิง และถิ่นที่อยู่อาศัยของลิงจังหวัดลพบุรี ดังนี้

ประเด็นที่ ๑ การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าที่ในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลของจังหวัดลพบุรี เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้หรือไม่ นั้น กรมอุทยานฯ แจ้งว่า สามารถ ดำเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่งตั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่เพิ่มเติมจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเด็นที่ ๒ หากเทศบาลเมืองลพบุรี ประสงค์จะขออนุญาตดำเนินการเกี่ยวกับลิง ตาม ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้หน่วยงานของ รัฐดำเนินการเกี่ยวกับสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือรังของสัตว์ป่า ตามมาตรา ๗๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ และหากในระยะยาว เทศบาลเมืองลพบุรีมีความประสงค์จะให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มาดำเนินการเกี่ยวกับลิง ดังกล่าว จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ นั้น กรมอุทยานฯ แจ้งว่า พร้อมประสานความร่วมมือ เพื่อให้สามารถ เคลื่อนย้ายลิงที่ทำหมันแล้วมาดูแลในกรงของจังหวัดลพบุรี โดยต้องซ่อมแซมปรับปรุงกรงให้มีความแข็งแรง มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีแผนการเลี้ยงและดูแลลิงที่จะนำเข้ามาดูแลในกรง

ประเด็นที่ ๓ ลิงในเขตเมืองเก่าลพบุรี เดิมมีจำนวน ๔ กลุ่ม ปัจจุบันได้แตกฝูงออกมา ๒ กลุ่ม มีประมาณ ๖๗ ตัว หากจังหวัดลพบุรีมีความประสงค์ขอให้กรมอุทยานฯ มาดำเนินการกับลิงดังกล่าว ตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ว่าด้วยการแจ้งการช่วยเหลือสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่า คุ้มครอง สัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ และสัตว์ป่าควบคุมที่ถูกทอดทิ้ง บาดเจ็บ ป่วย หรืออ่อนแอ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้หรือไม่ นั้น กรมอุทยานฯ แจ้งว่า ได้สั่งการให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ สาขาสระบุรี ร่วม ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวกับจังหวัดลพบุรีต่อไปแล้ว

๒.๒) **หารือแนวทางการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดสวัสดิภาพ ของสัตว์**

จังหวัดลพบุรีได้หารือไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถึงแนวทางการบริหารงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดสวัสดิภาพของสัตว์ โดยเทศบาลเมืองลพบุรี เป็นหน่วยงานที่ดูแล พื้นที่ในเขตเมืองเก่าลพบุรี มีแนวทางในการจัดสวัสดิภาพลิงเพื่อดูแลสุขภาพ ควบคุมจำนวนลิง ซึ่งจังหวัด ลพบุรีกำหนดแนวทางเคลื่อนย้ายลิงจากพื้นที่เมืองไปยังพื้นที่สำหรับอนุบาลลิงของเทศบาลเมืองลพบุรี โดยหารือแนวทางปฏิบัติเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ของเทศบาลเมืองลพบุรีว่า หากเทศบาลเมือง

ลพบุรีประสงค์จะใช้งบประมาณของเทศบาลเมืองลพบุรีเป็นค่าใช้จ่ายในการกักลิง และการจัดสวัสดิภาพลิง จะสามารถดำเนินการตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๘๒๗ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าอาหาร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ จะสามารถ ดำเนินการได้หรือไม่ อย่างไร นอกจากนี้ เทศบาลเมืองลพบุรีสามารถดำเนินการอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการ จัดสวัสดิภาพลิง ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการลิง และถิ่นที่อยู่อาศัยของลิงจังหวัดลพบุรี ได้หรือไม่ อย่างไร

**กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ตอบข้อหารือว่า** ๑) ตามกฎกระทรวง กำหนดให้สัตว์ป่า บางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๕๔๖ ลิงวอกและลิงแสมเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ดังนั้น การดำเนินการที่ เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่าคุ้มครองจึงเป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒) เทศบาลเมืองลพบุรีไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่องจากลิงวอกและลิงแสมซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองไม่เข้าเงื่อนไขคำนิยาม “สัตว์” ซึ่งมุ่งหมายการจัดสวัสดิภาพ ให้แก่สัตว์เลี้ยงหรือสัตว์บ้าน มิใช่สัตว์ป่า ๓) การแก้ไขปัญหาลิงจังหวัดลพบุรี ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้แก่ ประชาชนกระทบกับชีวิต ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในเขตบริเวณเมืองเก่า อยู่ในอำนาจหน้าที่ ของเทศบาลเมืองลพบุรีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเทศบาลเมือง พัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุน การป้องกัน และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๔) เทศบาลเมืองลพบุรี อาจพิจารณาตั้งงบประมาณเพื่อ อุดหนุนส่วนราชการ ที่มีหน้าที่ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมในการ ดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนได้ เช่น ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดักจับและขนย้ายลิง เป็นต้น โดยถือ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒.๓) การเสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาเพิ่มเติมลิงแสมและลิงวอกเป็นสัตว์ที่ อาศัยอยู่ในธรรมชาติ ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดให้กระรอกหลากสี นกเขาขาว ลูกผสมสัตว์ ตระกูลเสือ หมูป่า และอีเห็นข้างลายหรืออีเห็นธรรมดาเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติ ซึ่งลิงแสมและลิง วอก ยังไม่ได้ถูกกำหนดให้เป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการทารุณกรรม และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ซึ่งอาจเป็นเหตุขัดข้องสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการใช้จ่าย งบประมาณในการกักลิง และการจัดสวัสดิภาพลิง (ลิงแสมและลิงวอก) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



## การดำเนินการในระยะยาว

๑) ศึกษา และรับฟังความคิดเห็น เพื่อเคลื่อนย้ายลิงไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมอื่น

๒) จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาลิงในเขตบริเวณเมืองเก่า อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยจังหวัดลพบุรี ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาลิงในเขตบริเวณเมืองเก่า อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยบันทึกข้อตกลง ระหว่าง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จังหวัดลพบุรี และเทศบาลเมืองลพบุรี ได้จัดขึ้นในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา ณ บริเวณพระปราสาทสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาลิงที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในบริเวณเมืองเก่า อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี และเพื่อเป็นการคุ้มครองสัตว์ป่า บำบัดเยียวยาสัตว์ป่า และป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน ด้วยการดำเนินการอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ การสร้างกรงพักพิงลิงสำหรับเป็นที่ปรับพฤติกรรมลิง และนำลิงที่ได้รับการทำหมันแล้วไปไว้ที่กรงพักพิงลิง เพื่อเตรียมการเคลื่อนย้ายลิงไปดูแลในสถานอนุบาลลิง (สวนลิง) ตำบลโพธิ์ไก่ตัน อำเภอเมืองลพบุรี หรือสามารถปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป

## ข้อเสนอแนะ

๑) ใช้กลไกการกระจายอำนาจ กระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท มีอำนาจหน้าที่ในการป้องกัน หรือแก้ไขอันตรายแก่ประชาชนที่เกิดจากสัตว์ป่า หรือในการป้องกันหรือแก้ไขอันตราย ในพื้นที่ที่มีลิงให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาลิงอย่างเป็นระบบได้ด้วยตนเอง เช่น การนับประชากรลิง การจับลิง การทำหมันลิง การเยียวยาปัญหาที่เกิดจากลิง การจัดหาอาหารให้ลิง การก่อสร้างสถานที่อนุบาลลิง การจัดสวัสดิภาพให้กับลิง เป็นต้น

๒) ใช้กลไกการมอบอำนาจ โดยแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๗๐ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการจัดการกับสัตว์ป่าที่อยู่นอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า และมีอำนาจกำหนดพื้นที่ควบคุมชั่วคราวเพื่อการจัดการสัตว์ป่าชนิดหรือประเภทนั้นได้ นอกเหนือจากการแก้ไขกฎหมายดังที่กล่าวมา อาจให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มอบอำนาจตามมาตรา ๗๐ นี้ ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนต่อไป

๓) ให้รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ใช้อำนาจตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยแต่งตั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและข้าราชการส่วนภูมิภาค หรือเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้มีอำนาจตามความในมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อการป้องกันหรือแก้ไขอันตรายแก่ประชาชนหรือสัตว์ต่อไป

๔) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดสรรเงินแก่จังหวัดสำหรับเยียวยาแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสัตว์ป่า โดยมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนในการพิจารณาให้การช่วยเหลือเยียวยาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๐ (๘) ตาม ม. ๖๐ (๘)

๕) แก้ไขประกาศกระทรวงเกษตรฯ เรื่อง กำหนดสัตว์ที่อยู่อาศัยอยู่ในธรรมชาติ (เพิ่มเติมลิงแสม และลิงวอกเป็นสัตว์ที่อยู่อาศัยอยู่ในธรรมชาติ)

๖) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เคลื่อนย้ายลิงลพบุรีไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมอื่น ด้วยการร่วมกันผลักดันให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างสถานที่ดูแลลิง ที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อเคลื่อนย้ายลิงจังหวัดลพบุรีไปอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม และกรมอุทยานฯ สามารถดูแลลิงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปได้

**พลเอก สุรรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์ กรรมการ** กล่าวว่า เห็นด้วยกับแนวทางที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้นำเสนอเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาลิงในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการมาบ้างแล้วแต่ก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จ หากสามารถดำเนินการได้ตามแผนงานและแนวทางที่จังหวัดลพบุรีกำหนดไว้ น่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาลิงให้ประสบความสำเร็จได้ในที่สุด

**นายสุวิทย์ วิจิตรโสภาก ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑** กล่าวชื่นชมจังหวัดลพบุรีที่มีแนวทางที่ดีในการดำเนินการแก้ไขปัญหาลิงในพื้นที่ ซึ่งทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันเพื่อให้การทำงานสำเร็จลุล่วง และหากแก้ไขประเด็นนี้สำเร็จสามารถนำไปเป็นโครงการตัวอย่างเพื่อให้จังหวัดอื่นสามารถนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับปัญหาในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีจะมีการบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวง และจะได้นำปัญหาเหล่านี้ไปปรึกษาหารือและกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปขับเคลื่อนต่อไปด้วย

**นายปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี** กล่าวว่า ขอขอบคุณคณะสมาชิกวุฒิสภาที่ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรีในวันนี้ ทำให้จังหวัดลพบุรีได้รับทราบแนวทางและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไข ผลักดันและพัฒนาให้มีการดำเนินงานที่ดียิ่งขึ้น

**นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง** กล่าวสรุปว่า ในวันนี้ได้มีโอกาสรับฟังโครงการสำคัญของทางจังหวัดลพบุรี และได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนพื้นที่ ทำให้ได้รับทราบข้อมูลที่มีความสำคัญเพื่อนำสู่การแก้ไขปัญหาให้มีความสำเร็จลุล่วงต่อไป อีกทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้นำข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาและนำสู่การช่วยเหลือประชาชนให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีต่อไป จึงขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกิจกรรมในวันนี้

**สำหรับประเด็นความคิดเห็นของผู้แทนภาคประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้นำเสนอในครั้งนี้ มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร “ตารางสรุปข้อมูลการแสดงความเห็นโดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง จังหวัดลพบุรี” (ตามแนบ)**

จากนั้น เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ประกอบด้วย นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วย นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล พลเอก สุรรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์ นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร นายศรัศกดิ์ วัฒนพรมงคล พลเอก สรวุฒิ ชลออยู่ นายสาธิต เหล่าสุวรรณพลตรี โอสถ ภาวิไล และพลเอก บุญธรรม

โอรಿಸ สมาชิกวุฒิสภา นายสุวิทย์ วิจิตรโสภาก ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑ และนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๑ ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสัก ตั้งอยู่ในบริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โดยมีกรมชลประทาน เป็นผู้ดูแล พิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสักเป็นการจัดแสดงมรดกทางวัฒนธรรมในพื้นที่กักเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งได้ขุดพบหลักฐานสำคัญในด้านโบราณคดีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม การดำรงชีวิต ตลอดจนความเจริญรุ่งเรืองของชุมชน รวมทั้งยังมีการรวบรวมข้อมูลด้านการชลประทาน ข้อมูลเกี่ยวกับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ จัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ด้วย

ต่อมา คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้นำร่างเยี่ยมชมบริเวณสันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โดยมี นายชูพงศ์ อิศรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ และเจ้าหน้าที่ บรรยายและนำชมสันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ความยาว ๙,๗๒๐ เมตร โดยเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่ประเภทอ่างเก็บน้ำ ที่จะช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง และบรรเทาอุทกภัย ตลอดจนเป็นแหล่งน้ำสำหรับการประมง และการอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดลพบุรี และสระบุรี นอกจากนี้ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายสถานที่ อาทิ ฝั่งจังหวัดลพบุรี จะมีอาคารอนุสรณ์ประสงศ์ริมอ่างเก็บน้ำ มีสถานที่ปล่อยปลา และจุดนั่งชมวิวยามอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีหอคอยเฉลิมพระเกียรติ พิพิธภัณฑ์เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และฝั่งจังหวัดสระบุรี มีพระพุทธรูปนวมินทราชูปถัมภ์ (หลวงปู่ใหญ่ป่าสัก) อยู่บริเวณท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ประกอบด้วย นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วย นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล หม่อมหลวงสกุล มาลากุล พลเอก สราวุฒิชัย ชลออยู่ นายสาธิต เหล่าสุวรรณ พลตรี ไอสถ ภาวิไล และพลเอก บุญธรรม โอริส สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วย นายสุวิทย์ วิจิตรโสภาก ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑ และนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๑ เข้าร่วมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๗ โดยร่วมแต่งกายชุดไทยเพื่อเข้าร่วมงาน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ และสักการะองค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท

จากนั้น คณะเดินเยี่ยมชมกิจกรรมภายในงาน อาทิ ลานอาหารและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ จินตนาการ ร้าน OTOP ตลาดย้อนยุค พระที่นั่งสุทธาสวรรค์ สวนนารายณ์นฤมิตร และตำราโอสถ

การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อจังหวัดลพบุรีและประเทศไทยเป็นงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดลพบุรี จัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ช่วงระหว่างวันคล้ายวันพระราชสมภพ เป็นงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับชาวลพบุรีเป็นอย่างมาก เอกลักษณ์ของงาน คือ การแต่งกายชุดไทยย้อนยุคเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี การส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นการส่งเสริมผ้าพื้นเมืองของจังหวัดลพบุรี สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้จังหวัดลพบุรี

คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้กล่าวชื่นชมชาวลพบุรีที่ได้ร่วมกันสืบสานงานประเพณีแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และเป็นการร่วมมือร่วมใจของคนในจังหวัด อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดลพบุรีด้วย

#### ๘. วิธีการประเมินผล

<input type="checkbox"/>	สังเกต	<input checked="" type="checkbox"/>	สอบถาม	<input type="checkbox"/>	ใช้เครื่องมือสื่อสาร
<input type="checkbox"/>	สัมภาษณ์	<input type="checkbox"/>	อื่น ๆ		

การประเมินผลกิจกรรมในครั้งนี้ใช้แบบสำรวจความคิดเห็นเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยได้รับแบบสำรวจฯ กลับคืน จำนวน ๔๕ ชุด และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา

#### ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ

##### ๑. เพศ

เพศ	ร้อยละ (%)
ชาย	๖๖.๗
หญิง	๓๓.๓
รวม	๑๐๐

##### ๒. อายุ

อายุ	ร้อยละ (%)
น้อยกว่า ๒๐ ปี	-
๒๑ - ๓๐ ปี	-
๓๑ - ๔๐ ปี	๑๕.๖
๔๑ - ๕๐ ปี	๔๐
๕๑ - ๖๐ ปี	๔๐
มากกว่า ๖๐ ปี	๔.๔

##### ๓. ระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา	ร้อยละ (%)
ไม่ได้เรียน	-
ประถมศึกษา	-
มัธยมศึกษา	-
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	๑๗.๘
ปริญญาตรี	๒๔.๔
สูงกว่าปริญญาตรี	๕๗.๘

## ๔. อาชีพหลัก

อาชีพ	ร้อยละ (%)
เกษตรกรรม	-
รับจ้าง	-
ค้าขาย	-
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	๘๘.๙
อื่น ๆ	๑๑.๑

## ๕. ที่ผ่านมา ท่านรับรู้ รับทราบ หน้าที่และอำนาจของสมาชิกวุฒิสภาจากช่องทางใด

อาชีพ	ร้อยละ (%)
วิทยุ/โทรทัศน์	๗๐
สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์/แผ่นพับ/วารสาร	๓๙
บุคลากรของภาครัฐ/อบต./ผู้ใหญ่บ้าน/กำนันฯ	๒๕
อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์	๔๑.๖
อื่น ๆ	-

## ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อโครงการ สว. พบประชาชน

ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๘๕.๘ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการวุฒิสภาพบประชาชนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นแล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีจำนวนทั้งหมด ๖ ประเด็น ได้แก่

๑. ร้อยละ ๘๗.๖ ได้รับความรู้จากการลงพื้นที่ของสมาชิกวุฒิสภา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในการดำเนินชีวิต
๒. ร้อยละ ๘๖.๒ ได้รู้จักสมาชิกวุฒิสภาอย่างใกล้ชิด
๓. ร้อยละ ๘๕.๔ มีความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนชีวิต
๔. ร้อยละ ๘๕.๔ รับทราบบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา
๕. ร้อยละ ๘๔.๘ รับทราบบทบาทและภารกิจของวุฒิสภาที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ
๖. ร้อยละ ๘๔.๘ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

## ข้อเสนอแนะ

๑. การแก้ไขกฎ ระเบียบ ของหน่วยงานภาครัฐ เรื่องการใช้งบประมาณเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่อยู่ในเขตของท้องถิ่น แต่ท้องถิ่นไม่สามารถทำได้ ต้องขออนุญาตหน่วยงานอื่น
๒. ขอให้เร่งดำเนินการกระจายอำนาจมาสู่องค์กรปกครองท้องถิ่น

๙. ผลการดำเนินงาน

๙.๑ เสิ้งปริมาณ

- จำนวนเป้าหมายที่ตั้งไว้                      ๓๕ คน
  - จำนวนผู้เข้าร่วม                                      ๖๐ คน
- แบ่งออกเป็น

<input checked="" type="checkbox"/>	ประชาชนทั่วไป	<input type="checkbox"/>	เด็ก-เยาวชน	<input type="checkbox"/>	ผู้บริหารโรงเรียน
<input checked="" type="checkbox"/>	ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ	<input checked="" type="checkbox"/>	ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน	<input type="checkbox"/>	อื่น ๆ

กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๖๐ คน ประกอบด้วย

๑. หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด ได้แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี สำนักงานจังหวัดลพบุรี พลังงานจังหวัดลพบุรี ผู้อำนวยการโครงการบำรุงและรักษาป่าสักชลสิทธิ์ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี

๒. ผู้แทนชุมชน อาทิ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิลุ่มน้ำป่าสัก จังหวัดลพบุรี ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจ นายองค์การบริการส่วนตำบลมะนาวหวาน นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระยาเดินธง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

๓. สื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์ข่าว ได้แก่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยนาท

๙.๒ เสิ้งคุณภาพ

ผลลัพธ์/ความพึงพอใจ พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และได้รับทราบวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพประชาชน หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา พร้อมทั้งได้รับทราบรายละเอียดโครงการต่าง ๆ ที่ได้มีการดำเนินงานของจังหวัดลพบุรี และได้ร่วมแสดงความคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ

๙.๓ เสิ้งเวลา

<input checked="" type="checkbox"/>	เหมาะสม	<input type="checkbox"/>	ไม่เหมาะสม	<input type="checkbox"/>	อื่น ๆ .....
-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------	--------------

๙.๔ งบประมาณดำเนินการ

<input checked="" type="checkbox"/>	เพียงพอ/เหมาะสม	<input type="checkbox"/>	ไม่เพียงพอ
-------------------------------------	-----------------	--------------------------	------------

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง

ประมวลภาพ  
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง  
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗  
ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ (เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

---

เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑลุ่มน้ำป่าสัก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสัก  
ชลสิทธิ์ (เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี







เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี



-----

**ตารางสรุปข้อมูลการแสดงความคิดเห็นของประชาชน**  
**โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง: จังหวัดลพบุรี**  
**เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ โครงการบำรุงและรักษาป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอเมืองพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี**

ลำดับ ที่	ประเด็นความคิดเห็น (ระบุ ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อ ถ้ามี)	การชี้แจง/ข้อเสนอแนะโดยสมาชิกวุฒิสภา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
๑	<p style="text-align: center;"><b>ดร.สมภพ โสมาภา</b>  <b>กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิลุ่มน้ำป่าสัก จังหวัดลพบุรี</b>            ๑๑๐/๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี            โทร ๐๘๑ ๖๑๑ ๙๘๗๐            (แสดงความเห็นด้วยวาจา)</p> <p>แสดงความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ดังนี้</p> <p>๑. การใช้ประโยชน์จากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีน้อยเกินไป ในอดีตเขื่อนมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจำนวนมากทำให้ชาวบ้านมีรายได้ แต่ปัจจุบันมีน้อยมาก จึงขอเสนอให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบครบวงจรในพื้นที่เขื่อนโดยรอบ ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยว มีสถานบันเทิง มีกิจกรรมนันทนาการ รวมถึงแก้ปัญหาระเบียบให้เอกชนเข้ามารับสมัครทานทำกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจรในพื้นที่เขื่อนได้ โดยกรมชลประทานจัดเก็บค่าสัมปทานเพียงอย่างเดียว</p> <p>๒. เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีการออกแบบเส้นทางน้ำให้เข้าถึงแหล่งชุมชน โดยมีการขุดคูคลองย่อยต่าง ๆ ระยะทางกว่า ๑๘๐ กิโลเมตร แต่ที่ผ่านมากูคลองเหล่านี้ไม่มีน้ำ เนื่องจากไม่มีงบประมาณที่จะสูบน้ำลงไป ซึ่งตามระเบียบของกรมชลประทานช่วงหน้าฝนจะปล่อยน้ำให้โดยไม่เก็บเงิน แต่เมื่อถึงช่วงหน้าแล้งประชาชนต้องรับผิดชอบค่าสูบน้ำเอง เห็นว่าเป็นการแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด จึงขอเสนอให้แก้ไขระเบียบนี้</p>	<p>นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่งกล่าวว่า เป็นข้อเสนอแนะที่ดี เพราะว่าจากการที่ได้ร่วมทำงานในโครงการพระราชดำริหลายโครงการ พระราชดำริบางเรื่องไม่ได้รับการสานต่อให้ครบตามพิมพ์เขียวที่ออกแบบไว้ หรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริง จึงขอให้ผู้อำนวยการโครงการบำรุงและรักษาป่าสักชลสิทธิ์ กรมชลประทาน ที่เป็นเจ้าของโครงการไปพิจารณาว่าจะดำเนินการเพิ่มเติมได้หรือไม่</p>	<p>ประเด็นข้อที่ ๑-๓</p> <p>ประเด็นดังกล่าว ผู้อำนวยการโครงการบำรุงและรักษาป่าสักชลสิทธิ์ กรมชลประทาน รับทราบและรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ จึงเห็นควรเสนอไปยังคณะอนุกรรมการรวบรวม แยกเรื่อง และติดตามเรื่องร้องเรียน ในคณะกรรมการอำนวยความยุติธรรม เพื่อบันทึกไว้เป็นความเห็นที่ได้รับจากการลงพื้นที่</p>

ลำดับ ที่	ประเด็นความคิดเห็น (ระบุ ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อ ถ้ามี)	การชี้แจง/ข้อเสนอแนะโดยสมาชิกวุฒิสภา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
	๓. ในพื้นที่ชลประทานมีระบบท่อน้ำขนาดใหญ่ฝังอยู่ใต้ดิน ความยาวกว่า ๔๐๐ กิโลเมตร ใช้งบประมาณ ๓,๐๐๐ กว่าล้านบาท ปัจจุบันไม่มีการนำท่อน้ำเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ เห็นว่ากรมชลประทานซึ่งเป็นเจ้าของควรมีแผนงานที่จะใช้ประโยชน์จากท่อน้ำเหล่านี้		
๒	<p style="text-align: center;"><b>ดร.ไพฑูรย์ สิงห์ไข่มุกข์</b> <b>ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ ภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจ จังหวัดลพบุรี</b> ๑๔๗/๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โทร ๐๘๑ ๘๕๓ ๖๘๕๓ (แสดงความเห็นด้วยวาจา)</p> <p>แสดงความคิดเห็นและมีข้อเสนอแนะ ๒ ประเด็น คือ</p> <p>๑. เรื่องสะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก ก่อนที่จะมีการสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จะมีสะพานข้ามแม่น้ำป่าสักบริเวณตำบลมะนาวหวาน แต่เมื่อสร้างเขื่อนเสร็จแล้วสะพานนั้นได้จมน้ำไป ทำให้ชาวบ้านในตำบลมะนาวหวานอีกฝั่งหนึ่งต้องอ้อมประมาณ ๔๐ กิโลเมตร เพื่อจะมาที่อำเภอพัฒนานิคมหรือโรงพยาบาล จึงขอเสนอให้ช่วยสนับสนุนการสร้างสะพานข้ามเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ในจุดดังกล่าวด้วย</p> <p>๒. มีการลักลอบนำกากสารเคมีมาทิ้งที่ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม ตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ แม้ว่าจะมีอธิบดีกรมโรงงานและอธิบดีกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่มาแก้ไข ปัญหาแล้ว แต่ปัจจุบันกากสารเคมีดังกล่าวยังอยู่ในพื้นที่ จึงมีข้อเสนอจากประชาชนว่า ขอให้มีการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐมาจัดการขนย้ายกากสารเคมีเหล่านี้ออกจากพื้นที่ไปก่อน โดยไม่ต้องรอให้มีการตัดสินใจคดีความ เนื่องจากใช้เวลานานเกินไป</p>	<p>นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง เห็นว่า เรื่องการสร้างสะพานข้ามเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จะคล้ายกับที่ประชาชนจังหวัดกาญจนบุรีได้ยื่นเรื่องมายังคณะกรรมการฯ ว่าต้องการสร้างสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีการประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี กรมทางหลวงชนบท และอำเภอศรีสวัสดิ์ให้ทำเป็นโครงการมาบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี และส่งไปยังกระทรวงคมนาคมรับไปตั้งงบประมาณเพื่อจัดสร้างสะพานต่อไป ดังนั้น หากต้องการสะพานต้องเป็นการริเริ่มจากประชาชนในพื้นที่ก่อน แล้วส่งให้หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ จัดทำเป็นโครงการบรรจุลงในแผนพัฒนาจังหวัด ขณะนี้มีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ถ้าเป็นโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดที่เป็นความต้องการของประชาชนจะนำเข้าสู่การพิจารณาคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) แล้วนำเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป จึงขอให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดลงไปศึกษาความเป็นไปได้ว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่</p>	<p><b>ประเด็นข้อที่ ๑</b> ประเด็นดังกล่าว รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี รับทราบและรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ จึงเห็นควรเสนอไปยังคณะอนุกรรมการรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน ในคณะกรรมการอำนวยการฯ เพื่อบันทึกไว้เป็นความเห็นที่ได้รับจากการลงพื้นที่</p> <p><b>ประเด็นข้อที่ ๒</b> เห็นควรเสนอไปยังคณะอนุกรรมการรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียนในคณะกรรมการอำนวยการฯ เพื่อนำส่งคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา เพื่อพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไป</p>

ลำดับ ที่	ประเด็นความคิดเห็น (ระบุ ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อ ถ้ามี)	การชี้แจง/ข้อเสนอแนะโดยสมาชิกวุฒิสภา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
		ถ้ามีความคุ้มค่าและมีประโยชน์ต่อประชาชนก็จัดทำเป็นแผนงานโครงการและนำเข้าสู่แผนพัฒนาจังหวัด ส่วนเรื่องเอกสารเคมีหรือขยะพิษ ขอให้จัดส่งรายละเอียดเป็นเอกสารมายังคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง เพื่อจะได้ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา พิจารณาตามหน้าที่และอำนาจต่อไป	
๓	<p style="text-align: center;"><b>นายก่อไพโร ภูเขียว</b>  <b>นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว</b>          ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม          จังหวัดลพบุรี โทร. ๐๙๘ ๕๙๗ ๙๔๙๕          (แสดงความเห็นด้วยวาจา)</p> <p>เสนอความเห็นฯ ขอให้มีการเพิ่มแหล่งเก็บน้ำรอบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โดยจัดทำในลักษณะของอ่างเล็กในอ่างใหญ่ หรือชุดเป็นคลองรอบ ๆ เขื่อน เพื่อกักเก็บน้ำ และเพิ่มโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการใช้น้ำได้มากขึ้นและมีน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้งเวลาที่เขื่อนไม่มีน้ำ</p>		<p>ประเด็นดังกล่าว ผู้อำนวยการโครงการบำรุงและรักษาป่าสักชลสิทธิ์ กรมชลประทาน รับทราบและรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ จึงเห็นควรเสนอไปยังคณะอนุกรรมการรวบรวม แยกเรื่อง และติดตามเรื่องร้องเรียน ในคณะกรรมการอำนาจฯ เพื่อบันทึกไว้เป็นความเห็นที่ได้รับจากการลงพื้นที่</p>

ลำดับ ที่	ประเด็นความคิดเห็น (ระบุ ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อ ถ้ามี)	การชี้แจง/ข้อเสนอแนะโดยสมาชิกวุฒิสภา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
๔	<p style="text-align: center;"><b>นายสุรศักดิ์ เจริมสม</b> <b>นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระยาเดินธง</b> เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โทร. ๐๙๑ ๙๔๘ ๗๗๓๑ (แสดงความเห็นด้วยวาจา)</p> <p>แสดงความคิดเห็น ๒ ประเด็น คือ</p> <p>๑. เรื่องการใช้น้ำจากคลองส่งน้ำของชลประทาน เนื่องจากการเพาะปลูกของเกษตรกรมีต้นทุนในการจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าเพื่อสูบน้ำจากระบบส่งน้ำของชลประทานเข้าพื้นที่ เกษตรกรต้องจ่ายเงินในการเพาะปลูกมาเป็นค่ากระแสไฟฟ้าไร่ละไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ บาท จึงขอเสนอให้หน่วยงานช่วยหาแนวทางสนับสนุนพลังงานทดแทนและติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการสูบน้ำจากคลองชลประทานเข้าพื้นที่เกษตรกร โดยเฉพาะในพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลเขาพระยาเดินธงมีคลองชลประทานไหลผ่าน ประชาชนมีการสูบน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ขึ้นไปใช้ จึงขอให้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ผลักดันให้มีโซลาร์เซลล์ในการสูบน้ำ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่</p> <p>๒. ชลประทานมีคลองที่มีความยาวหลายร้อยกิโลเมตร มีงบประมาณในการสร้างแต่ไม่มีงบประมาณที่จะดูแลบำรุงรักษา คลองบางจุดทรุด บางจุดแตกหักชำรุดเทศบาล หรือ อบต. ที่เป็นเจ้าของพื้นที่ต้องการเข้าไปซ่อมบำรุงรักษา แต่ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากติดขัดข้อกฎหมายและระเบียบของกรมชลประทาน จึงขอเสนอให้มีการแก้ไขระเบียบของกรมชลประทานในประเด็นนี้ด้วย</p>	<p>นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่งกล่าวว่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีศักยภาพในการกักเก็บน้ำและสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก แต่ในอีกทางหนึ่งยังต้องมีโครงการอื่น ๆ ที่จะช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้การใช้น้ำให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น จึงขอให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ได้นำเสนอข้อมูลกองทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานทดแทนในประเด็นเกี่ยวกับการเพิ่มงบประมาณให้กองทุน เพื่อจะได้ช่วยเหลือและสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และหากยังไม่ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมาก็ขอฝากรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีให้ทำโครงการเสนอเข้าไปในแผนพัฒนาจังหวัด พร้อมระบุแหล่งที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้ชัดเจนด้วย</p> <p><b>นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๑</b> ประเด็นกองทุนพลังงานทดแทน ตามที่รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่งได้ฝากไว้นั้น จะได้นำเรียนปลัดกระทรวงมหาดไทยรับทราบเพื่อแก้ไขและผลักดันต่อไป</p>	<p><b>ประเด็นข้อที่ ๑</b></p> <p>ประเด็นดังกล่าว รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และพลังงานจังหวัดลพบุรีรับทราบและรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ จึงเห็นควรเสนอไปยังคณะกรรมการรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน ในคณะกรรมการอำนวยการฯ เพื่อบันทึกไว้เป็นความเห็นที่ได้รับจากการลงพื้นที่</p> <p><b>ประเด็นข้อที่ ๒</b></p> <p>ประเด็นดังกล่าว รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี รับทราบและรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ จึงเห็นควรเสนอไปยังคณะกรรมการรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน ในคณะกรรมการอำนวยการฯ เพื่อบันทึกไว้เป็นความเห็นที่ได้รับจากการลงพื้นที่</p>

ลำดับ ที่	ประเด็นความคิดเห็น (ระบุ ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อ ถ้ามี)	การชี้แจง/ข้อเสนอแนะโดยสมาชิกวุฒิสภา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
๕	<p style="text-align: center;"><b>นายกัญจน์ตั้งค์ กิจรัตน์กาญจน์</b> <b>ตัวแทนประชาชนชาวเมืองลพบุรี</b> โทร. ๐๘๙ ๘๐๑ ๓๑๑๔ (ยื่นเป็นหนังสือ)</p> <p>ตัวแทนประชาชนจังหวัดลพบุรีที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกลิงรุกราน ยื่นหนังสือ กราบเรียน ประธานวุฒิสภา เพื่อขอให้วุฒิสภารับทราบปัญหาที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากลิง และขอความกรุณาให้วุฒิสภาได้ติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงช่วยผลักดันกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นผลกระทบกรณีบ้านเรือนประชาชนถูกลิงบุกรุกทำลาย และอาคารคู่สัญญากับหน่วยงานที่ให้เช่าหลายหน่วยงานต้องปล่อยทิ้งร้าง เนื่องจากถูกลิงรุกรานจนไม่สามารถอยู่อาศัยหรือประกอบกิจการได้ รวมทั้งเขตเศรษฐกิจที่ซบเซาจากผลกระทบของลิง แต่ยังคงชำระค่าเช่ารายเดือน ค่าจัดประโชชน์รายปี และค่าต่อสัญญาซึ่งมีการปรับขึ้นไปเป็นระยะ ๆ หลายเท่าตัวทุกปี ชัดต่อสภาพความเป็นอยู่และเศรษฐกิจที่ประชาชนประสบอยู่ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวุฒิสภาจะได้พิจารณาเร่งติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากลิง และผลกระทบของชาวเมืองลพบุรีให้สำเร็จอย่างยั่งยืนโดยเร็ว</p>		<p>ประเด็นดังกล่าว เห็นควรเสนอไปยัง คณะอนุกรรมการรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียนในคณะกรรมการ อำนวยการฯ เพื่อนำส่งคณะกรรมการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา เพื่อพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไป</p>